

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๒๗/๘



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสอง , วังชิ้น และหนองม่วงไข่)

อ้างถึงหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แจ้งการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดเข้าสู่ระบบรายงานด้านยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)
ทางเว็บไซต์ <http://nisp.ncccd.go.th> ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ (ศอ.ปส.จ.แพร่)
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ติดตามตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูลการรายงานผล
เข้าสู่ระบบรายงานด้านยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) แล้ว ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
ยังไม่ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฯ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมการปฏิบัติการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยให้นำข้อมูลเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สถานที่ตั้ง จำนวนครู จำนวนเด็ก กิจกรรมการพัฒนาทักษะเด็ก ฯลฯ มาใช้ประกอบ
ในการนำเข้าสู่ข้อมูลด้วย เรียงมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

สถานะการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบรายงานด้านยาเสพติดจังหวัดแพร่ (ระบบ NISPA)

ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	อำเภอ	อปท.	สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ	หมายเหตุ
๑	เมืองแพร่	อบต.วังธง	ศพด.เวียงตั้ง	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๒	เมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	ศพด.บ้านท่าขวัญ	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๓	สูงเม่น	อบต.น้ำชำ	ศพด.อบต.น้ำชำ	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๔	เด่นชัย	อบต.ไทรย้อย	ศพด.บ้านบ่อแก้ว	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๕	ลอง	ทต.ปากกาง	ศพด.ทต.ปากกาง	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๖	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	ศพด.หัวทุ่ง	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๗	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	ศพด.บ้านไทรพร้าว	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๘	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	ศพด.บ้านวังปึง	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	
๙	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	ศพด.บ้านปางยาว	ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล	